
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๓. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สญัชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี ๑8/๒๕๖๑ วันท่ี 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
 ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๑๒. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี 
๑๓. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๔. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๕. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๖. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๗. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๘. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๙. อ.ดร.สุโข เสมมหาศักด์ิ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๐. อ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๒๑. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๒๒. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๓. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒๔. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒๕. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๒๖. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๗. นางประไพ ปรีชา รักษาการผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๘. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๙. ผศ.ปวีณา  ถ้ําแก้ว อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์และสถติิ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



๓ 
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๓๐. ผศ.ชนินาถ  จันทร อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์และสถติิ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๑. ผศ.จินตนา อินภักดี อาจารย์ประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๒. อ.ดร.วรางคณา เขาดี อาจารย์ประจําภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๓. อ.จันทร์สุดา คําขัติ อาจารย์ประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๔. อ.มยุรี ชมภูงาม อาจารย์ประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๕. อ.ภูริวัจฐ์ ชีคํา อาจารย์ประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๖. นางสาวอรณัญช์ คําปล้อง นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๗. นางสาวปิย์วรา ศรีคํามูล นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๘. นายธีรวัช สมณะ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๙. นางสาวณัฐณิชา สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔๐. นายวุฒิชัย ก้อนศิลป์ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔๑. นายณัฐกร เป็งใย นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔๒. นายโสมนัส พันธ์ุพืช พนักงานขับรถ สํานักงานคณบดี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๔๓. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  
  ๑.๑.๑ การถึงแกก่รรมของรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เทีย่งตรง 

ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจําวิทยาลยัแม่ฮ่องสอน  
 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ได้เสียชีวิต 
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งได้มีพิธีรดนํ้าศพไปเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.  
ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และได้กําหนดสวดพระอภิธรรม เวลา 
20.00 น. ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรมในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ทั้งน้ี ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้กําหนดให้มีพิธีสงฆ์และ 
มอบร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  

 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 

 
 ๑.๒.๑ การมอบสัมฤทธิบตัรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ทีผ่่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการและได้รบัเงนิประจาํตําแหน่ง จํานวน ๒ ราย 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นชอบให้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๒ ราย ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
ได้แก่ 
  ๑)  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา ถ้ําแก้ว อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยมีผลงาน 
ที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “ทฤษฎี
กราฟเบ้ืองต้น” และ ตํารา เรื่อง “ระบบจํานวน”  
  ๒)  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชนินาถ จันทร อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิ ติ   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยมีผลงาน 
ที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “ระเบียบวิธี
เชิงตัวเลข” และ ตํารา เรื่อง “สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ”  
  



๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ในการน้ี สภามหาวิทยาลัยจึงขอมอบสัมฤทธิบัตรให้กับอาจารย์ทั้งสองรายที่ได้สร้างสรรค์งานวิชาการ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและบุคคลอ่ืน ๆ อีกทั้ง ยังเป็นความต้องการอย่างมากสําหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์ผลงาน สร้างความรู้ สร้างตํารา สร้างงานวิจัย สร้างสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เพ่ือทําให้
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ย่ิงขึ้น  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา ถ้ําแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชนินาถ จันทร อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
 ๑.๒.๒ การมอบสัมฤทธิบตัรใหบ้คุลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ทีผ่่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
ใหด้าํรงตาํแหน่งทีสู่งขึน้ ตาํแหนง่ประเภทวิชาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
กรณปีฏบิตังิานเฉพาะดา้นหรือเฉพาะทาง จํานวน ๒ ราย 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นชอบให้
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๒ ราย ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ได้แก่ 
  ๑)  นายโสมนัส พันธ์ุพืช พนักงานขับรถ สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่ง
ประเภททั่วไป คือ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง “คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ คณะเทคโนโลยี- 
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” (ปริมาณงาน ๑๐๐ %)  
  ๒) นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่ง
เช่ียวชาญเฉพาะ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” (ปริมาณงาน ๑๐๐ %) และงานวิเคราะห์ เรื่อง 
“การศึกษาค่าเบ้ียประชุมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง” (ปริมาณงาน ๑๐๐ %)   
 ในการน้ี สภามหาวิทยาลัยจึงขอมอบสัมฤทธิบัตรให้กับบุคลากรทั้งสองรายที่ได้สร้างสรรค์งานวิชาการ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและบุคคลอ่ืน ๆ อีกทั้ง ยังเป็นความต้องการอย่างมากสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์ผลงาน สร้างคู่มือปฏิบัติงาน สร้างงานวิจัย วิเคราะห์/สังเคราะห์ เพ่ือทําให้
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ย่ิงขึ้น  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบและแสดงความยินดีกับนายโสมนัส พันธ์ุพืช พนักงานขับรถ สํานักงานคณบดี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

 
  



๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๑.๒.๓ การแสดงความยินดกีบัอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ จํานวน ๑ ราย 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา อินภักดี อาจารย์ประจํา
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
และผลงานนวัตกรรมระดับดีเด่น จากผลงานวิจัย เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเปลือกต้นลําไยเหลือทิ้งสําหรับ
สกัดเป็นผงย้อมธรรมชาติ” จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ 
(Thailand Research Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ   
 ในการน้ี สภามหาวิทยาลัยจึงขอมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา อินภักดี ที่ได้รับ
รางวัลดังกล่าว  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา อินภักดี อาจารย์ประจําภาควิชา 
คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 
 ๑.๒.๔ การแสดงความยินดกีบันกัศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับ
รางวัลระดับประเทศ จํานวน ๓ รายการ ดังน้ี 
  ๑. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 3 คน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” 
จากการแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบทางจุลชีว วิทยาและเคมี  ครั้ งที่  ๔  (4 th AOAC Contest : 
Microbiological and Chemical Proficiency Testing) เมื่ อวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันอาหาร  
กระทรวงอุตสาหกรรม เขตบางย่ีขัน กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
   ๑) นางสาวอรณัญช์ คําปล้อง 
   ๒) นางสาวปิย์วรา ศรีคํามูล 
   ๓) นายธีรวัช สมณะ 
โดยมีอาจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม 
  ๒. นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๒๐ คน 
ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากการเข้าร่วมงานแกะสลักผัก – ผลไม้ 
ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ ๒๐ ในหัวข้อ “สลักเสลาผลไม้ไทยวิถี เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙” เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร ฟอร์จูน ดังน้ี 
   ๑) นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจชนะ 
   ๒) นายชนินทร์ วงค์หาญ 
   ๓) นางสาวผกาวรรณ สาระจันทร์ 
   ๔) นายวุฒิชัย ก้อนศิลป์ 



๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

   ๕) นางสาวนํ้าฝน ธิใจเงิน 
   ๖) นางสาวมอญ ลุงปัน 
   ๗) นายเสน่ห์ ธนันชัย 
   ๘) นายรณกฤษ โตรัตนนุกุล 
   ๙) นายกฤษฎิชัย กันทะยัด 
   ๑๐) นางสาวมณฑิรา ลาลิน 
   ๑๑) นางสาวณัฐณิชา สุวรรณ 
   ๑๒) นายสุปรีย์ ศรีสวัสด์ิ 
   ๑๓) นายวรากร ปวงจันทรา 
   ๑๔) นายศิลาชัย สีทอง 
   ๑๕) นางสาวเกศมณีย์ ปองมณีวงศ์ 
   ๑๖) นายสงกรานต์ แซ่หาน 
   ๑๗) นายกิตติพศ อินทโนนเชือก 
   ๑๘) นางสาวขนิษฐา ทาอามาตย์ 
   ๑๙) นางสาววิลาวัลย์ ทิพยะ 
   ๒๐) นางสาวศโรชา สังข์สว่าง 
โดยมีอาจารย์จันทร์สุดา คําขัติ อาจารย์มยุรี ชมพูภูงาม และอาจารย์ภูริวัจฐ์ ชีคํา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ควบคุมทีม 
  ๓. นายณัฐกร เป็งใย นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้รับรางวัล “นวัตกรรมระดับดีเด่นเหรียญทอง” ในกลุ่มวัฒนธรรมสร้างสรรค์การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจําปี ๒๕๖๑ “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จินตนา อินภักดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๔ นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ   
 ในการน้ี สภามหาวิทยาลัยจึงขอมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 
ในแต่ละรายการดังกล่าว รวมทั้งมอบพระพิฆเนศวร เน้ือนวโลหะ ลอยองค์ ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุม
ทีมทั้งสี่คน    
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบและแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมท้ังขอบคุณอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและควบคุมทีมทุกคนที่ได้ให้คําแนะนําแก่นักศึกษาจนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและเข้าร่วม
แข่งขันในรายการต่าง ๆ  

 
  



๘ 
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๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 

๑.๓.๑ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
  ปทีี่ 2 ฉบบัที่ 16 วันที่ 5 กนัยายน 2561 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทําข่าวสาร 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๖ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร/กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญให้บุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจได้รับทราบ  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/๒๕๖๑ วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เน่ืองจากระเบียบวาระที่ ๓.๑ ต้องใช้ระยะเวลาในการ

พิจารณาค่อนข้างมาก เพ่ือให้การประชุมดําเนินการไปอย่างต่อเน่ือง จึงขออนุญาตนําไปพิจารณาในวาระท้าย 
โดยขอนําระเบียบวาระที่ 4 และระเบียบวาระที่ 5 ขึ้นมาพิจารณาก่อน จากน้ันจึงดําเนินการพิจารณาระเบียบ
วาระที่ 3 และระเบียบวาระที่ ๖ ตามลําดับต่อไป 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุญาตให้นําระเบียบวาระที่ ๓.๑ ไปพิจารณาในวาระท้าย และให้นําระเบียบวาระที่ 4 และ

ระเบียบวาระที่ 5 ขึ้นมาพิจารณาก่อน จากน้ันจึงดําเนินการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และระเบียบวาระที่ 6
ตามลําดับต่อไป 
 
  



๙ 
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 
 
 ๔.๑.๑ โครงการจัดตัง้สถาบนัวิจัยเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน 

 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนา 
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศูนย์แม่ฮ่องสอนให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิชาการ ด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา จึงได้จัดทําโครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศูนย์แม่ฮ่องสอน ให้เป็น “สถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ทั้งน้ี ได้นําเสนอหลักการและเหตุผล พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
ระบบการบริหารจัดการ และแผนดําเนินการต่าง ๆ ของการจัดต้ังสถาบันวิจัยฯ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับบริบท
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะที่อาศัยอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาเกือบห้าสิบปีว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัด
ที่มีความล้าหลังและมีความกันดารเป็นอย่างมาก ในอดีตข้าราชการท่ีไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะ
ได้เบ้ียกันดารร้อยละสิบของเงินเดือน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหน้าด่านชายแดนติดกับประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (พม่า) สามด้าน ได้แก่ รัฐฉานตอนใต้ รัฐคะยา และรัฐคอทูเล  

 การคมนาคมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วยความยากลําบาก รถยนต์ว่ิงบนภูเขาสูง
หลายแห่ง หากเดินทางจากเชียงใหม่โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 108 เส้นทางแม่สะเรียง ระยะทางประมาณ 
350 กิโลเมตร แต่หากใช้ทางหลวงหมายเลข 107 และ 1095 เส้นทางปาย ระยะทางประมาณ 215 
กิโลเมตร ดังน้ัน รถยนต์โดยสารที่ใช้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีความสึกหรอมากกว่ารถยนต์ที่ใช้ในจังหวัด
เชียงใหม่ การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านต่าง ๆ มีความยากลําบาก ตลอดจนหลายหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้และถนน 
ยังไม่ตัดผ่าน อีกทั้ง ในขณะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเย่ียมโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้องเตรียมการรับเสด็จในพ้ืนที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งค่อนข้างมีความยากลําบากต่อการเดินทางเข้าไปเตรียมการในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างมาก 

 จังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบปัญหาเร่ืองความมั่นคงด้านชายแดนมาโดยตลอด เน่ืองจาก
พ้ืนที่ติดกับประเทศพม่า ประกอบกับได้มีการตกลงและทําสัญญาบางประการระหว่างประเทศพม่าและสหราช-
อาณาจักร (อังกฤษ) ทําให้เกิดชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ขึ้น โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องเป็นพ้ืนที่รองรับชนกลุ่มน้อย
ดังกล่าวมาโดยตลอด ทําให้รัฐบาลของพม่าเข้าใจว่ารัฐบาลไทยให้การช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยเพ่ือสู้รบกับรัฐบาลพม่า 
ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยจากการสู้รบมาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์อพยพ ประมาณ 30,000 คน  
จากในอดีต 70,000 – 80,000 คน และในบางคร้ังเกิดภัยธรรมชาติที่ศูนย์อพยพทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
จํานวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนการปักเขตแดน
ระหว่างไทยและพม่าในเขตพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ยังไม่เรียบร้อยเน่ืองจากยังหาหลักเขตไม่พบ 
  



๑๐ 
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 ประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนขณะน้ีมีจํานวนประมาณ 270,000 คน และในปี  
พ.ศ. 2558 – 2559 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้ทําการ
สํารวจดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) ซึ่งสะท้อนว่าแต่ละจังหวัดมีการพัฒนาคน
อย่างไร โดยใช้ตัวช้ีวัดต่าง ๆ ปรากฏว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุดในประเทศไทย
โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ดังน้ัน จังหวัดแม่ฮ่องสอนควรเป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการพัฒนาคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ที่ต้องการมีมหาวิทยาลัยเป็นของตนเอง แต่เมื่อไม่สามารถมีได้ก็ขอเป็นวิทยาเขต ซึ่งการที่จะเป็นวิทยาเขตได้นั้น
จะต้องมีลําดับขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือรองรับอีกมาก ดังน้ัน หากสภามหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเดินทางไปประชุม 
ที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจะได้เห็นความก้าวหน้าทางด้านการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสังคมศาสตร์ โรงเรียน
สาธิตระดับอนุบาล ที่จะเปิดรับนักเรียนในปีหน้า  

 การศึกษาเป็นเรื่องของการพัฒนาคนโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนสมควรที่จะได้รับการพัฒนา
เป็นพิเศษจึงไม่ควรคํานึงถึงเร่ืองกําไรขาดทุน ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับคณะกรรมการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงใคร่ขอความกรุณาสภามหาวิทยาลัย 
ให้การสนับสนุนการจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต่อไป  

2. อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าในช่วงระยะเวลา 
ที่ผ่านมาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต้องปฏิบัติภารกิจ ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นภาระ 
ที่ค่อนข้างมากเกินกว่าที่หน่วยงานจัดการศึกษาจะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังน้ัน จึงเป็นเหตุผล
ของการเสนอโครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนในพันธกิจด้านการวิจัย  
การบริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริได้อย่างเต็มศักยภาพมากย่ิงขึ้น ส่วนนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่ลดลงน้ันเน่ืองจากอาจารย์
ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขณะนี้ได้ดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเพ่ือเติมเต็มและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนไว้เรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง เห็นด้วยในเหตุผลของการจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
แต่เห็นว่ายังต้องนําองค์ประกอบอ่ืน ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย เช่น 1) กระบวนการนําไปสู่การปฏิบัติ
ควรแสดงให้เห็นอย่างครบถ้วนว่าได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมาแล้วหรือไม่ 2) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่มีสถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่แล้ว หากต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นขึ้น จะซ้ําซ้อนกับ 
ที่มีอยู่หรือไม่ 3) เรื่องงบประมาณที่จะผูกพันตามมาภายหลังการจัดต้ังตามโครงการน้ี ควรเกลี่ยอัตรากําลัง 
จากบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไม่ใช่เฉพาะในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเท่าน้ัน หากบุคคลใด 
มีความประสงค์จะไปดํารงตําแหน่งก็สามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพ่ือปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวได้ ไม่ใช่จัดต้ังใหม่แล้วหาอัตรากําลังใหม่ทั้งหมด 4) โครงการที่เสนอมาน้ันส่วนตัวเห็นว่า
ค่อนข้างฟุ่มเฟือยในเชิงของการใช้คน เช่น ภารกิจที่ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิจัย งานพระราชดําริ 
ตามหลักความจริงเป็นบทบาทของคณบดี ซึ่งคณบดีสามารถมีรองคณบดีตามโครงสร้างได้ 2 – 3 คน และ 
หากจัดต้ังโครงการน้ีแล้วจะมีรองผู้อํานวยการอีก 2 คน รวมท้ังหากนําบุคลากรภายในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
ที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 5 ด้านมาปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นน้ีอาจจะเกิดความ
ซ้ําซ้อน 5) หากมีการจัดต้ังโครงการน้ีขึ้นจริง การพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนน้ันควรมีการกระจายการลงพ้ืนที่ 
ให้กว้างขวางและท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เช่น พ้ืนที่อําเภอสบเมย อําเภอแม่สะเรียง และพ้ืนที่แนวชายขอบ เป็นต้น ทั้งน้ี 
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เห็นด้วยในหลักการ แต่กระบวนการควรมีความสมบูรณ์และให้พิจารณาถึงแนวโน้มในอนาคตด้วย โดยเฉพาะ
ด้านงบประมาณที่จะต้องผูกพันต่อไปในอนาคต 

4. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เห็นด้วย 
ในหลักการของการบริการแก่ชุมชนเน่ืองจากเป็นปณิธานของมหาวิทยาลัย แต่รูปแบบการดําเนินงานมีหลายวิธี 
โดยเฉพาะ 1) เรื่องของการจัดต้ังส่วนงานภายใน ควรดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาร 
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 2) หากพิจารณาจากข้อมูลโครงการ 
ที่เสนอมาน้ัน แหล่งที่มาของรายได้ ที่ระบุว่าเป็นรายรับจากเงินอุดหนุนการวิจัย ควรแสดงข้อมูลให้เห็นว่า 
ในอดีตที่ผ่านมางานวิจัยหรืองบประมาณเพียงพอที่จะสามารถเล้ียงหน่วยงานได้หรือไม่ 3) การที่จะนําบุคลากรของ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมาปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นน้ันจะกระทบต่อภารกิจหลักหรือไม่  
4) การนํางบประมาณแผ่นดินไปให้สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นจะกระทําได้หรือไม่ เน่ืองจากตามหลัก
กฎหมายให้ใช้งบประมาณเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน ขอให้สภามหาวิทยาลัยนําข้อกฎหมาย 
ทั้งสองฉบับดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผลกระทบด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านงบประมาณ 

5. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ขณะนี้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีช่องทางที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายแหล่ง 
เช่น งบประมาณยุทธศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณวิจัย งบประมาณบริการวิชาการ เน่ืองจากเป็น
จังหวัดที่รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเร่ืองการค้าชายแดน จึงทําให้มั่นใจว่า 
จะได้ทุนวิจัยและบริการวิชาการมาสนับสนุนค่อนข้างมาก อีกทั้ง เรื่องตําแหน่งบุคลากรที่จะบรรจุในสถาบันวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นน้ัน เน่ืองจากเป็นสถาบันที่มีภารกิจด้านการทําวิจัยเป็นหลัก ดังน้ัน ควรระบุตําแหน่ง
นักวิจัยด้วยเพ่ือสามารถทําวิจัยและสามารถเข้าใจเร่ืองการประสานงานด้านงานวิจัยต่าง ๆ ได้ หากระบุไว้
เฉพาะนักวิชาการศึกษาทําให้ไม่แน่ใจว่าจะมีความรู้และความเข้าใจด้านการวิจัยหรือไม่ 

6. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่าโดยส่วนตัว
น้ันต้องการให้โอกาสและเปิดโอกาสให้คนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขณะนี้
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนยังไม่สามารถเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้ คงต้องพัฒนาให้เป็นวิทยาเขตที่มีความ
เจริญเติบโตและมีความก้าวหน้ามากกว่าทุกหน่วยงานจัดการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลักการและเหตุผล
ที่นําเสนอมาน้ันยอมรับได้และเห็นว่าสามารถดําเนินการได้ สิ่งสําคัญ คือ การให้โอกาสวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
ได้เติบโตเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น หากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สามารถให้การสนับสนุน 
ในด้านอ่ืน ๆ ได้ก็ควรให้การสนับสนุน เช่น ด้านทรัพยากร ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เพ่ือให้สถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสามารถนํางานวิจัยต่าง ๆ ไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้  

7. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอนุปริญญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ควรใช้ความได้เปรียบเนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเป็น
ความต้องการของคนในท้องถิ่นที่จะสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากกว่าในระดับอนุปริญญา หากสถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเกิดขึ้นจริงต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนในการทําวิจัย เพ่ือตอบโจทย์ให้ได้ว่าจุดเด่นของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอะไร เช่น 1) การค้าชายแดน โดยพม่ามีอัญมณีที่สําคัญ คือ หยก ควรประเมินมูลค่าของ
การค้าชายแดนในแต่ละปี และควรมีการศึกษางานวิจัยในเรื่องหยกให้มาก 2) กลุ่มชาติพันธ์ุ เป็นที่ทราบกันดีว่า
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จังหวัดแม่ฮ่องสอนร้อยละ 70 เป็นไทยใหญ่ ดังน้ัน การอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งสําคัญ ควรมีงานวิจัยเด่น ๆ ออกมา 
3) ขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนพยายามส่งเสริมเรื่องไก่แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีการวิจัยพบว่า เป็นพันธ์ุเดียวที่มาจากไก่ป่า 
โดยไก่ป่าของแม่ฮ่องสอนน้ันมีจุดเด่นสามส่วน ได้แก่ มีกรดอะมิโนแอซิด (Amino – acid) ค่อนข้างมากซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย จึงควรนําเสนอจุดเด่นน้ีให้ออกสู่สาธารณชนว่าเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 4) การท่องเที่ยว น่าจะนํามาเป็นงานวิจัยที่เด่นได้เน่ืองจากการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายน้ันเป็นจุดมุ่งหมาย 
ของการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Ageing Society) ดังน้ัน ควรกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ตลอดจนกําหนดทิศทาง
งานวิจัยที่จะตอบโจทย์ของประเทศ  

8. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วย 
ในหลักการที่จะพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนในอนาคต แต่มีประเด็นที่จะขอ
สอบถามเพ่ือทําความเข้าใจว่าสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่กําลังดําเนินการจัดต้ังน้ี มีฐานะเทียบเท่า
คณะ บริหารงานโดยมีผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น ดังน้ัน ที่ศูนย์แม่ฮ่องสอนน้ันจะมีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใช่หรือไม่ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
เห็นด้วยในหลักการ เพียงแต่เกรงว่าพันธกิจจะซ้ําซ้อนกับสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ จึงอยากให้ช้ีแจงหรือนําเสนอให้เห็นว่าสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้ังขึ้นที่วิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน กับสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความแตกต่างกันอย่างไร 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เห็นด้วยในหลักการ แต่ต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าบริบทต่าง ๆ จะซ้ําซ้อนกับสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือไม่
อย่างไร อีกทั้ง โดยส่วนตัวเช่ือว่าก่อนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะขอต้ังงบประมาณประจําปีน้ัน หากมีการ
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและมีการจัดทําโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน น่าจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ รวมถึงควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าโครงการน้ีจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการใดให้ชัดเจน 

11. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า การที่
จะของบประมาณจากยุทธศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพ่ือมาสนับสนุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนนั้น ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ เน่ืองจากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การเบิกงบประมาณไม่ได้เบิก 
ที่คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังน้ัน งบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงไม่สามารถนํามาสนับสนุนให้กับ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนโดยตรงได้ แต่สามารถใช้วิธีการทางอ้อม เช่น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนไปร่วมมือกับปศุสัตว์
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพ่ือดําเนินการเรื่องไก่แม่ฮ่องสอน หรือวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนไปร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพ่ือดําเนินการเรื่องกล้วยไม้ เป็นต้น ดังน้ัน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
ต้องประสานงานกับทางจังหวัดในลักษณะเป็นพันธมิตรเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณยุทธศาสตร์
จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยผ่านส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัด 

12. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า 
หากจะดําเนินการขอสนับสนุนงบประมาณยุทธศาสตร์ของจังหวัดโดยผ่านหน่วยงานราชการในระดับภูมิภาค
น้ัน อาจจะไม่ชัดเจนและค่อนข้างยุ่งยากในการบริหารจัดการ ควรดําเนินการจัดทําเป็นสัญญาว่าจ้างทําวิจัย
โดยให้ประสานงานควบคู่กันไป  
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13. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า เรื่องการจัดต้ัง
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นน้ันถือเป็นนวัตกรรมใหม่ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการบริหารงาน
กระจายไปสู่ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หากจะพิจารณาว่าการจัดต้ัง
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นครั้งน้ีมีกฎหมายรองรับหรือไม่น้ัน ตนได้ศึกษาประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 3 ระบุไว้ว่า 
“ในการพิจารณาจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดต้ังและ
ดําเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาความพร้อมความเหมาะสมของส่วนงานภายใน 
ที่จะจัดต้ังให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  
   (1) เหตุผลความจําเป็น จะต้องให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศ/ศักยภาพความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา  
   (2) พันธกิจ จะต้องเป็นไปตามพันธกิจที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา
แต่ละแห่ง  
   (3) วัตถุประสงค์ จะต้องสอดคล้องกับเหตุผลความจําเป็น  
   (4) การจัดองค์กร จะต้องมีการจัดรูปแบบองค์กรเพ่ือให้มีความมั่นใจในเรื่องธรรมาภิบาล 
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
   (5) ระบบการบริหารงานบุคคล จะต้องไม่มีผลกระทบในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา
ในการบริหารจัดการที่เก่ียวกับการกําหนดตําแหน่งเพ่ิม  
   (6) เป้าหมายผลผลิต จะต้องมีวิธีการควบคุมการผลิตกําลังคนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ  
มีกลไกของสภาสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นอิสระที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ (Accountability) 
ในการอนุมัติหลักสูตรหรือจัดต้ังส่วนงานภายในที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศหรือท้องถิ่น และ
รับผิดชอบต่อบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของสถาบัน โดยสาขาวิชาใดที่มีอุปทานแรงงานเพียงพออยู่แล้วก็ไม่ควร
จัดการเรียนการสอนหรือต้ังหน่วยงานเพ่ิมอีก  
   (7) การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการดําเนินงาน  
    - การจัดต้ังส่วนงานภายในที่เก่ียวข้องกับสภาวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
ดําเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
    - การต้ังช่ือส่วนงานภายในควรสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนเพ่ือจะได้สื่อสาร 
ให้ผู้ที่จะเข้าเรียนได้มีความเข้าใจและเลือกเรียนได้ถูกต้อง และการต้ังช่ืออาจมีผลต่อการจัดกลุ่มสาขาวิชา 
เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย 
    - การจัดต้ังส่วนงานภายในระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องเน้นเรื่องคุณภาพ อาทิ  
การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมให้คณาจารย์เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
    - การจัดต้ังส่วนงานภายในต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
    - ควรมีกลไกหรือวิธีการที่จะควบคุมขนาดสถาบันอุดมศึกษาในเชิงปริมาณของ
จํานวนนักศึกษาที่เหมาะสม ไม่ให้มีการขยายตัวอย่างไร้ขีดจํากัดเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด 
   (8) แหล่งที่มาของรายได้ จะต้องระบุแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจน ซึ่งจะต้องไม่ใช่
งบประมาณแผ่นดิน 
   (9)  ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน  ต้องมีความชัดเจนว่า
สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถนํางบประมาณแผ่นดินมาใช้กับส่วนงานภายในได้ เว้นแต่เป็นการใช้บุคลากรเดิม 
ที่มีอยู่แล้วในการปฏิบัติงานในส่วนงานภายในที่จัดต้ัง โดยไม่มีผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดินในภาพรวม 
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   (10) การกํากับตรวจสอบ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกํากับดูแลการปฏิบัติและมีการตรวจสอบ
การดําเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินคุณภาพของส่วนงานภายในที่จัดต้ัง 
   (11) แผนการดําเนินงาน ต้องมีเป้าหมายผลผลิตที่ชัดเจน” 
   จากการพิจารณาโครงการที่นําเสนอประกอบกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ดังกล่าว ข้อ ๓ (6) อาจจะยัง 
ไม่ชัดเจน ควรเพ่ิมเติมหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่เป็นความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน โดยให้ 
เป็นประกาศนียบัตรในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นต้น ข้อ 3 (9) และ (10) ควรเพ่ิมเติมเน้ือหา
และรายละเอียดต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น แต่จากการพิจารณาโดยรวมแล้วไม่เห็นว่าจะมีปัญหา 
แต่อย่างใด การนําเสนอข้อมูลครั้งน้ีสําหรับระยะเวลาที่จํากัดถือว่าสมบูรณ์แบบ 

14. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย สรุปว่าในหลักการกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนเห็นชอบ  
แต่มีประเด็นที่ต้องขอให้ฝ่ายบริหารช่วยช้ีแจงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ดังน้ี 1) โครงสร้างการจัดองค์กร  
2) การจัดสรรบุคลากรกับภารกิจของบุคลากรในหน่วยงาน 3) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก 4) ความซ้ําซ้อนในภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนากับสถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

15. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะ 
รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือตอบประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ดังน้ี  
   1) การจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นน้ันไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ 
เน่ืองจากขอจัดต้ังเป็น “ส่วนงานภายใน” มิใช่ “ส่วนราชการ” ซึ่งการจัดต้ังในลักษณะน้ีเคยได้ดําเนินการ
มาแล้วในอดีต เช่น สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
(adiCET) เป็นต้น 
   2) การที่จะพัฒนาให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นวิทยาเขตจนกลายเป็นมหาวิทยาลัย 
ในอนาคตนั้น การดําเนินการขณะนี้ถือเป็นจุดเร่ิมต้น การขออนุมัติในองค์ประกอบต่าง ๆ ตามโครงสร้างน้ัน 
ได้วางแผนไว้เพ่ืออนาคต ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป สิ่งที่จะเป็นรายได้ของ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นน้ันจะสะท้อนถึงศักยภาพความสามารถของผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องนําเสนอวิสัยทัศน์  
และต้องแสดงให้เห็นว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นน้ันมีความโดดเด่น 
สามารถดําเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องการวิจัย เรื่องการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างไร 
ส่วนงบประมาณแผ่นดินจะนํามาเป็นค่าตอบแทนของบุคลากร (งบลงทุน)  
   3) การซ้ําซ้อนระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นน้ัน  
จะซ้ําซ้อนหรือไม่ โดยส่วนตัวเห็นว่าไม่ใช่สาระสําคัญ แต่ต้องการเรียนให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่า
หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในวันน้ีจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ เป็นการให้โอกาสและเป็นการวางรากฐาน 
ด้านการศึกษาให้กับคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้องช่วยส่งเสริมให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สามารถดํารงอยู่ได้ด้วยตนเองให้ได้ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ยังมีข้อสงสัยในประเด็นของกระบวนการ โดยเฉพาะมาตรา 22 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส่วนตัวเห็นว่าจะอย่างไรก็ควรเสนอให้สภาวิชาการพิจารณา
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เสียก่อนแล้วจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามลําดับ และขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณามาตรา 11 
วรรคหน่ึง และวรรคสอง อย่างรอบคอบ เพ่ือป้องกันการทักท้วงหรือการฟ้องร้องต่อไปในอนาคต 

17. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับ ดังน้ัน ควรพิจารณาว่าสิ่งที่จะ
ดําเนินการน้ันเก่ียวข้องกับกฎหมายฉบับใด ที่สําคัญการจัดต้ังหน่วยงานจะมีลักษณะเฉพาะและความหมาย
แตกต่างกันไป ได้แก่ 1) ส่วนราชการ จะจัดต้ังขึ้นได้ต้องออกเป็นกฎกระทรวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
มีส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการเป็นไปตามมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทุกประการ ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี คณะ ทั้ง 5 คณะ 
และ 1 วิทยาลัย ซึ่งการแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ ในส่วนราชการตามที่กล่าวถึง ต้องจัดทําเป็นประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และลําดับถัดมาการแบ่งส่วนราชการในส่วนราชกรตามประกาศกระทรวงฯ ของมหาวิทยาลัย
เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย 2) ส่วนงานภายใน การจัดต้ังเป็นอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  
ซึ่งขณะน้ีกําลังขอจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เป็น “ส่วนงานภายใน” ตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ไม่ได้ขอจัดต้ังส่วนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงไม่มีความจําเป็นต้องนําเสนอสภาวิชาการพิจารณา ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ศักราช ฟ้าขาว อ้างถึง แต่การจัดต้ังส่วนงานภายในจะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 คือ มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ซึ่งมหาวิทยาลัยเคยได้ดําเนินการในลักษณะน้ีมาแล้ว ได้แก่ การจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) และสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ซึ่งขั้นตอน
หลังจากน้ีถ้าหากสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบโครงการน้ี ก็จะต้องจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารและการดําเนินงานฯ ต่อไป
ตามลําดับ และจะต้องส่งไปให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) รับทราบต่อไป ซึ่งหน่วยงานท่ีดําเนินการในลักษณะน้ี โดยปกติ สกอ. และ กกอ.  
จะรับทราบอยู่แล้ว ถ้าหากมีกรณีไม่รับทราบ ก็สามารถกลับมาปรับเป็น หน่วยงานภายใน ก็ได้  และหน่วยงาน
ในลักษณะที่สาม คือ 3) หน่วยงานภายใน การจัดต้ังเป็นอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน 
โดยให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ เทียบเท่ากอง หรือเทียบเท่างานก็ได้ ถือว่าเป็นการบริหารภายในของมหาวิทยาลัย 
และไม่ต้องรายงานต่อ สกอ. และ กกอ. เพ่ือทราบ หน่วยงานลักษณะน้ี ยกตัวอย่างกรณี โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับให้เปลี่ยนเป็นหน่วยงานภายใน 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีหน่วยงานในลักษณะที่เป็นหน่วยงานภายใน เช่น สํานักงานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ มีฐานะเทียบเท่างาน  

  ดังน้ัน ถ้าหาก อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ยังมีข้อสงสัยเรื่องการใช้งบประมาณแผ่นดิน
และหรือการใช้เงินรายได้ และคงจะโต้แย้งในประเด็นน้ีไม่รู้จบ จึงเสนอให้จัดต้ังเป็นหน่วยงานภายในก็ได้ และ
สามารถใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้บริหารจัดการได้ เช่น สํานักงานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มีเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน จํานวนสองคน ก็ใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยใช้เงินอุดหนุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเดือนเช่นเดียวกัน ส่วนการจัดต้ังส่วนงานภายในตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
บริหารงานส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ต้องการให้ สกอ. ได้รับทราบ เน่ืองจากในอดีต 
ที่ผ่านมาขณะน้ันมีกรณีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดต้ังหน่วยงานเป็นจํานวนมาก ประกอบกับรัฐมีนโยบายไม่ให้ต้ัง 
ส่วนราชการเพ่ิมขึ้นจึงมีการตราพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาด้วยการนําหน่วยงานเดิมที่ต้ังปรับให้
เข้ากรอบตามแนวทางให้เป็นส่วนงานภายใน หรือถ้าหากจะจัดต้ังส่วนงานภายในข้ึนใหม่ก็สามารถทําได้ 
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เพียงแต่ให้บริหารจัดการโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ซึ่งถ้าหากสถาบันวิจัย 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ที่เสนอจัดต้ังในคร้ังน้ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการ สิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อไป คือ
จะต้องออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยจะมีการ
เสนอกรอบอัตรากําลังของสายสนับสนุน ไม่เกิน 3 – 5 ตําแหน่ง เพ่ือขับเคลื่อนสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งก็สามารถใช้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ได้รับจัดสรรได้เช่นเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง 
ก็เป็นเช่นน้ี 

18. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เห็นด้วยที่จะ 
ให้จัดต้ังเป็นหน่วยงานภายใน แต่ฝ่ายบริหารควรแสดงให้เห็นชัดเจนว่าจะไม่กระทบต่อภาระงานหลักของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน งบประมาณ เป้าหมาย และผลผลิตต่าง ๆ  

19. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ดังน้ี 1) มหาวิทยาลัยได้ตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ต้องดูแล
รับผิดชอบจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) มิติเชิงพ้ืนที่ หากมหาวิยาลัยจัดอบรมนักวิจัยแต่ละคร้ังน้ัน ในการส่งบุคลากร
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมอบรมดังกล่าวค่อนข้างมีข้อจํากัดเร่ืองการเดินทาง หากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สามารถจัดอบรมได้ด้วยตนเองก็จะสามารถพัฒนานักวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังน้ัน บริบทต่าง ๆ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาและสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่ซ้ําซ้อนกันอย่างแน่นอนเพราะสถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นจะมุ่งเน้นพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหลัก 

20. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ขอให้สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอย่างรอบคอบ เน่ืองจากฐานะของการจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นครั้งน้ี จะเก่ียวโยงถึง 
ตัวแทนที่จะเข้ามาอยู่ในสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีสิทธ์ิในการลงคะแนนเสียงต่าง ๆ ต่อไป 

21. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าหาก
พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 น้ัน จะเห็นว่าหากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ความเห็นชอบการจัดต้ัง
สถาบันวิจัยเพ่ือการศึกษาท้องถิ่นเป็นส่วนงานภายในเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการต่อไป
คือจัดทําประกาศการจัดต้ังส่วนงานภายในตามกรอบในข้อ 3 จากน้ันให้รายงานข้อมูลตามข้อ 3 ต่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทราบภายในหกสิบวัน นับต้ังแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ 
ให้จัดต้ังส่วนงานภายในน้ัน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขโครงการ
จัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นก่อนส่งไปยัง สกอ. ต่อไป คือ จะต้องอ้างอิง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 เน่ืองจากการ
ออกประกาศดังกล่าวน้ันมีเหตุจากรัฐบาลมีนโยบายปรับลดค่าใช้จ่ายภาครัฐโดยให้ระงับหรือชะลอการจัดต้ัง
ส่วนราชการ หรือจัดต้ังส่วนราชการใหม่ส่งผลต่อการเพ่ิมงบประมาณหรืออัตรากําลังข้าราชการ แต่ปัจจุบัน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการมีความจําเป็นที่จะต้องผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
ทันต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงสมควรให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
จัดต้ังส่วนราชการภายใน มีฐานะเทียบเท่าคณะเพ่ิมขึ้นได้ จะเห็นได้ว่าเปิดโอกาสเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
ในการบริหาร ทั้งน้ี จะต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร ความสามารถ การดําเนินงาน รายได้ของสถาบันน่ันเอง 
จึงมีการตรา พ.ร.บ. ฉบับน้ีขึ้น ดังน้ัน ควรนําข้อมูลที่ได้ให้ไว้ไปเพ่ิมเติมด้วย โดยให้มหาวิทยาลัยทําเป็นแผนงาน
ระยะยาวที่จะต้ังเป็นวิทยาเขตไว้ด้วย และการอนุมัติครั้งน้ีต้องอ้างกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น 



๑๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

22. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่า หลังจากโครงการน้ีได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่มหาวิทยาลัย 
ต้องดําเนินการ ได้แก่ 1) ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 2) ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของสถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3) ขออนุมัติกรอบอัตรากําลัง และเมื่อจะดําเนินการจัดต้ังสํานักงานวิทยาเขต ก็จะทํา
เป็นโครงการเช่นเดียวกันน้ี และเมื่อมีสํานักงานวิทยาเขตก็ถือว่าสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะกลายเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ทันที 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบโครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ศูนย์แม่ ฮ่องสอน โดยให้จัดต้ังเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และมอบมหาวิทยาลัย 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโครงการ แล้วให้นําเสนอประกาศ
และข้อบังคับต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

๔.๒.๑ อนุมัติให้ปรญิญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วน 
ตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๑๘๕ คน ซึ่งเป็น 
การดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 ระดับปริญญาโท ๓ คน 
 ระดับปริญญาตรี ๑๘๒ คน 

   รวม ๑๘๕ คน 
 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียด 
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๑๘๕ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 
 



๑๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๒.๒ การแก้ไขหลกัสตูรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัรายวิชาบังคบักอ่น 
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
(หลักสตูรฉบบัปี พ.ศ. 2555) 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.๒.๓ การแก้ไขหลกัสตูรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัเงือ่นไขรายวิชาบงัคบัก่อน 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสตูรฉบบัปี พ.ศ. 2558) 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.๒.๔ การขอปดิหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
  
 ๔.๒.๕ การขอปดิหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 ๔.๒.๖ พิจารณาคณุวุฒกิารศกึษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ภทัรศลิป์ สกุณัศีล 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 ๔.๒.๗ ขอแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 

เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  
๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วน 
ที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ไปแล้วน้ัน  
 บัดน้ี ได้รับการประสานจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ . )  ว่าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ จึงขอความอนุเคราะห์สภามหาวิทยาลัยแก้ไข
มติดังกล่าว ดังน้ี ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓  การแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร มติสภามหาวิทยาลัย ข้อ ๒ แก้ไขข้อความ จากเดิม 



๑๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

“หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐” 
เป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐” น้ัน  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๗ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบให้มีการแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร มติสภามหาวิทยาลัย ข้อ ๒ แก้ไขข้อความ จากเดิม 
“หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐” 
เป็น “หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

๔.๓   พิจารณาแต่งต้ัง 
 
 - ไม่ม ี- 

 
 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ 
 

 ๔.๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง การจัดตัง้สถาบนัวิจัยเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. .... 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 ๔.๔.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย กองทนุเพื่อการบรหิารงบประมาณหอพกันกัศกึษา พ.ศ. .... 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 ๔.๔.๓ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนพฒันาบคุลากรของมหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการใหท้นุ การกาํหนดจํานวนเงินทุน คณุสมบตั ิ
ของผู้มีสทิธิ์ไดร้บัทุน ระยะเวลาที่ได้รบัทนุ วิธีการพจิารณาคดัเลือก หลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงือ่นไขเกี่ยวกบัการรบัทนุ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
  



๒๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงนิ 
 
 ๔.๕.๑ การขออนุมัติใช้เงนิคงคลัง : โครงการก่อสร้างอาคารหอพกันักศกึษา 
 อาคารสนามกฬีากลาง และสิ่งปลกูสรา้งอ่ืน เพื่อขบัเคลือ่นการผลติคร ู
 การพฒันาท้องถ่ิน และการยกระดบัคณุภาพการศกึษา  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมัติแผนการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้วยการย้ายคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์-
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานอธิการบดี และหน่วยงานต่าง ๆ ไปยังพ้ืนที ่
ศูนย์แม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในปี ๒๕๖๖ ประกอบกับมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ตามพระราโชบาย  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ ๓ ประการ  
ในการขับเคลื่อนตามโครงการน้ี คือ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู และการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
รวมท้ังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  
ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๐  

ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงจําเป็นต้องพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ให้มคีวามพร้อม โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับการขยายการจัดการศึกษาไปยังพ้ืนที่ใหม่ ณ ศูนย์แม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประการสําคัญ 
ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินเพ่ือก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน 
ในวงเงินที่จํากัด และโดยเฉพาะอย่างย่ิง ตลอดสามปีที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
รัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้มหาวิทยาลัยเพ่ือก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่ผูกพัน
งบประมาณข้ามปี จึงทําให้มหาวิทยาลัยขาดโอกาสและไม่สามารถดําเนินการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างต่อเน่ือง  
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการจัดสรรงบลงทุนเฉพาะรายการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในขณะที่มหาวิทยาลัยยังมีความจําเป็นต้องก่อสร้างอาคารด้านสังคมศาสตร์เพ่ือเตรียมการขยายการจัดการศึกษา 
ไปยังพ้ืนที่ศูนย์แม่ริม ซึ่งต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ ๑ จํานวน ๑๘ สาขาวิชา ที่ศูนย์แม่ริม โดยในจํานวนน้ีมีนักศึกษาเพียง ๖ สาขาวิชา  
ที่สามารถเข้าพักในหอพักนักศึกษา เน่ืองจากจํานวนหอพักที่มีอยู่ไม่เพียงพอ และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัย
ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งในมิติเชิงพ้ืนที่และมิติเชิงภารกิจ โดยมีเป้าหมาย
ในการขับเคลื่อน “ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น” อาทิ กล้วยไม้ บุก กาแฟ พืชสมุนไพร ถั่ว และไก่แม่ฮ่องสอน ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ภายใต้แนวคิดของรัฐบาลตาม 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “แม่ฮ่องสอน : มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา (Mae Hong Son : The Valley of Charm)” 
เพ่ือให้เกิด Learning Park ; Landmark of Mae Hong Son ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุม 
มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนําเงินคงคลังจากเงินรายได้มาลงทุนทางการศึกษา 
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 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินคงคลังจากเงินรายได้เพ่ือการพัฒนาดังกล่าว 
ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 จากน้ัน อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ได้นําเสนอ
ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ิมเติมในรูปแบบ PowerPoint (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงาน 
การประชุม)  
  
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยในการอนุมัติ 
ให้ใช้เงินคงคลังจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑,228,600,000 บาท เน่ืองจากโครงการน้ีถือได้ว่า
เป็นการขับเคลื่อนการย้ายการจัดการศึกษาไปยังศูนย์แม่ริมเพ่ือเป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ตามแผนที่วางไว้ สําหรับงบประมาณที่เสนอขอใช้น้ันจัดทําไว้เป็นงบประมาณผูกพัน 4 ปี โดยในแต่ละ 
ปีงบประมาณ จะใช้ประมาณ 300 กว่าล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดและการหมุนเวียนของเงินสด
แล้วแทบจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แม้แต่น้อย ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะหมวด 8 การใช้เงินคงคลัง ข้อ 56 ได้ระบุไว้เก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การใช้เงินคงคลัง ว่าให้นําไปใช้ในกรณีใดได้บ้าง และ ข้อ 57 (1) ได้ระบุวิธีการและเง่ือนไขการใช้
เงินคงคลังไว้ว่า “ให้มหาวิทยาลัยรักษาระดับเงินคงคลังไว้ไม่ตํ่ากว่าสองร้อยล้านบาท โดยระดับเงินคงคลัง 
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด” ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งการขอใช้เงินคงคลังในครั้งน้ีก็ไม่ได้ทําให้ระดับเงินคงคลังลดลงตํ่ากว่า 200 ล้านบาท 

๒. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อคิดเห็นว่า 
เห็นด้วยในหลักการ แต่กระบวนการต่าง ๆ น้ันต้องมีความถูกต้องตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) น้ัน ตนได้ขอคัดค้านไว้ในเบ้ืองต้นแล้ว
เน่ืองจาก 1) ขาดการนําเสนอข้อมูลโดยละเอียด ซึ่งตนเพ่ิงจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมในวันประชุม
โดยไม่เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2559 ข้อ 11 (2) ทําให้ไม่สามารถพิจารณาจากเอกสารโดยละเอียดได้ในระยะเวลาที่จํากัด ประกอบกับ
เป็นการพิจารณางบประมาณที่มีจํานวนเงินค่อนข้างสูง 2) การนําเสนอของฝ่ายบริหารในการประชุม ก.ง.ส. 
น้ัน มีประเด็นที่ได้สอบถามไปหลายประเด็น แต่ผู้บริหารไม่ได้นําเสนอให้ชัดเจน และที่ประชุมได้มีความเห็น 
หลายประเด็น เช่น ความจําเป็นของการสร้างหอพักนักศึกษากับการลงทุนเพ่ือเปิดคณะใหม่ หลักสูตรใหม่ 
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายประเด็นใดมีความสําคัญมากกว่ากัน มหาวิทยาลัยมีวิธีการที่แสวงหาผู้ร่วมลงทุน 
ได้หรือไม่ ซึ่งฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ช้ีแจงในประเด็นเหล่าน้ัน 3) รายละเอียดของเอกสารประกอบการประชุม 
ขัดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ข้อ 56 – 58 และข้อ 60 โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย 
เพ่ิงจะพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพราะเหตุใดไม่นําไประบุไว้เพ่ือพิจารณา 
ในคราวเดียวกัน 4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ข้อ 57 วรรคสอง ระบุว่า “เงินคงคลังที่ได้รับ
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อนุมัติตาม (4) ให้ถือเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณน้ัน ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการ และเงิน
เหลือจ่ายจากโครงการที่ได้รับอนุมัติให้นําเข้าเป็นเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย” หากพิจารณาจากข้อความ
ดังกล่าวแปลได้ว่าเจตนาต้องการให้เคร่งครัดในการใช้จ่ายงบประมาณ จะดําเนินการผูกพัน 4 ปี ก็สามารถกระทําได้
แต่งบประมาณต้องชัดเจน ซึ่งประเด็นน้ีไม่มีการนําเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งการใช้เงินคงคลังน้ันต้องเสนอ
โครงการเช่นเดียวกับงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ซึ่งต้องมีโครงการที่มีรายละเอียดชัดเจน  
แต่ในการนําเสนอในคณะกรรมการ ก.ง.ส. น้ัน ไม่ได้ปรากฏให้เห็น 5) หากพิจารณาตามแนวคําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น่าจะมีเหตุขัดข้องทางคุณสมบัติ 
เป็นผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี ดังน้ัน ควรนําประเด็นน้ีมาประกอบการพิจารณาด้วยเนื่องจากเป็นการพิจารณาขอใช้
งบประมาณในจํานวนที่ค่อนข้างสูง 

๓. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่าการใช้
งบประมาณน้ันเป็นการค่อย ๆ ทยอยนําเงินออกมาจ่ายเป็นงวด ๆ ระยะเวลา 4 ปี ไม่ได้นํางบประมาณออกมา
จ่ายคร้ังเดียว อีกทั้งจะมีสิ่งตอบแทนต่าง ๆ กลับคืนมาจากการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นว่ามีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะสร้างอาคารต่าง ๆ ที่ศูนย์แม่ริม โดยเฉพาะหอพักนักศึกษาซึ่งมีความจําเป็นอย่างย่ิง แต่หากจะให้
เอกชนเข้ามาลงทุนอาจจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง จึงขอสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพ่ือผลประโยชน์สูงสุด
ของมหาวิทยาลัย 

๔. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามอาจารย์
นิมิต วุฒิอินทร์ ว่า ในกรณีที่อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ได้กล่าวว่าการนําเสนอโครงการของผู้บริหารที่ไม่ชัดเจน
น้ัน ในการประชุมวันน้ีผู้บริหารได้นําเสนอโครงการชัดเจนแล้วหรือไม่ และอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ มีความเข้าใจ 
ในรายละเอียดหรือไม่ 

๕. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ช้ีแจงว่ายังไม่
ชัดเจน ในขณะเดียวกันตนได้ขอคัดสําเนารายงานการประชุม ก.ง.ส. ซึ่งในรายงานการประชุมดังกล่าวได้ระบุไว้
ว่าการนําเสนอควรมีรูปแบบและรายละเอียดประกอบงบประมาณที่ชัดเจน จึงขอยืนยันว่าการพิจารณาของ 
ก.ง.ส. ครั้งน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๖. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นแย้งกับ
อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ว่าการนําเสนอของฝ่ายบริหารวันน้ีน้ันมีรายละเอียดที่ชัดเจนและทําให้เกิดความเข้าใจ
อย่างมาก  

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ความเห็นว่า 1) โดยหลักการทั่วไปการจัดทํางบประมาณในภาคส่วนราชการ
น้ันจะไม่ให้ต้ังงบประมาณผูกพันข้ามปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นส่วนราชการแต่เพราะเหตุใด 
จึงต้ังงบประมาณผูกพันข้ามปี 2) เห็นด้วยในหลักการแต่กระบวนการทั้งหมดต้องถูกต้องเพ่ือป้องกันการ
ทักท้วงในอนาคต โดยเฉพาะเร่ืองของการอนุมัติงบประมาณผูกพันควรดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่ได้ระบุเรื่องการผูกพันงบประมาณไว้แต่อย่างใด แต่กลับมีการระบุไว้ 
ในลักษณะของการรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง ดังน้ัน ควรตีความและพิจารณาอย่างเคร่งครัด  
3) มหาวิทยาลัยมีความจําเป็นเร่งด่วนอะไรที่จะต้องจัดทําโครงการน้ี เพราะเหตุใดถึงไม่นําเสนอเป็น
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 4) เห็นด้วยกับการสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและสนามกีฬากลางเพราะ
เป็นสิ่งจําเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องมี แต่ให้ความเห็นต่างกรณีของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนท่ีจะต้องใช้งบประมาณ
จํานวนมากถึง 65 ล้านบาท เพ่ือจัดทําศูนย์ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เน่ืองจากในเบ้ืองต้นมีร้านของ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดิมอยู่แล้วซึ่งเป็นร้านค้าจําหน่วยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเช่นเดียวกัน จึงเห็นว่า
หากนํางบประมาณจํานวน 65 ล้าน ไปดําเนินการอย่างอ่ืนเพ่ือพัฒนาด้านงานวิจัยและด้านการบริหาร 
จัดการศึกษาอาจจะเกิดความคุ้มค่ามากกว่า ส่วนเร่ืองของศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นน้ันควรใช้เครือข่าย
ความสัมพันธ์กับองค์กรท้องถิ่นให้เต็มศักยภาพเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป จึงขอไม่เห็นด้วยในกรณีน้ี 
5) หากพิจารณาแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าอาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคล กรณี 1.5 และ 1.7 

๘. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ือช้ีแจงข้อสงสัยของอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ว่า การประชุม คณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหวิทยาลัย (ก.ง.ส.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมายและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
หมวด 2 ข้อ 10 – 12 ซึ่งการประชุม ก.ง.ส. ในครั้งน้ันอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ มาประชุมด้วยโดยเข้าประชุมสาย
แต่ก็ทันที่จะพิจารณาระเบียบวาระการขออนุมัติโครงการใช้เงินคงคลัง โดย อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ได้อภิปราย
และซักถามในที่ประชุมในประเด็นต่างๆ เช่นเดียวกับที่ซักถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันน้ี  เมื่อ ก.ง.ส. 
พิจารณาระเบียบวาระดังกล่าวแล้วเสร็จ ประธานที่ประชุมกําลังจะสรุปมติ อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ได้แจ้งว่า
ขอคัดค้านและไม่ขอร่วมพิจารณาต่อไปและได้ออกจากห้องประชุมไป ประธานที่ประชุมจึงสรุปมติ  
แล้วดําเนินการประชุมในวาระต่อไป ซึ่งข้อเท็จจริงอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ได้เซ็นช่ือเข้าร่วมประชุมและรับ 
เบ้ียประชุมในภายหลังตามที่เจ้าหน้าที่นําไปให้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ มาประชุมและร่วม
พิจารณารวมทั้งอภิปรายให้ความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าวแล้ว เพียงแต่ขอคัดค้านไม่ขอร่วม 
ลงมติด้วยการออกจากห้องประชุม 

๙. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ช้ีแจงว่า
เน่ืองจากตนได้เข้าประชุม ก.ง.ส. ในวันดังกล่าวจริง เจ้าหน้าที่จึงนําเอกสารการเข้าประชุมและเอกสารการเบิกจ่าย
ค่าเบ้ียประชุมมาให้ลงนามในภายหลัง 

๑๐. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ือช้ีแจงประเด็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ดังน้ี  
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกรณีของการผูกพัน
งบประมาณ กล่าวคือ ข้อมูลที่ตนเองนําเสนอต่อที่ประชุมน้ัน ไม่ได้หมายความว่างบประมาณแผ่นดินสามปี
ย้อนหลังที่รัฐบาลไม่จัดสรรงบลงทุนสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ให้มหาวิทยาลัยน้ันจะหมายความว่าจะไม่จัดสรรให้
ตลอดไป แต่เน่ืองจากในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมารัฐบาลอาจจะไม่มีงบประมาณเพียงพอ จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ 
ไว้ว่าการจะจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือนําไปสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ผูกพันงบประมาณน้ัน มหาวิทยาลัย
น้ัน ๆ จะต้องไม่มีงบประมาณค้างเก่าคงเหลือ ในปีต่อมาก็กําหนดหลักเกณฑ์อีกว่าจะจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
เพ่ือสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ให้ถ้าหากเป็นอาคารด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นต้น ในปีต่อมากําหนดเป็น
นโยบายว่าจะไม่จัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้สําหรับการก่อสร้างอาคาร (ผูกพันใหม่) แต่ถ้าหากเสนอขอเป็น
สิ่งก่อสร้างที่แล้วเสร็จในปีเดียวก็ยังได้รับการจัดสรร ดังน้ัน ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่อนุมัติงบประมาณ
แผ่นดินให้อีกต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นเช่นใดยังไม่ทราบนโยบายของรัฐบาล 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกรณีของการใช้เงิน
คงคลัง ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยดําเนินการทุกอย่างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย  
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 56 ดังน้ัน จึงไม่เก่ียวอะไรกับความจําเป็น
เร่งด่วนแต่อย่างใด เพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้ขอใช้เงินคงคลังตามข้อ 56 (6) แต่มหาวิทยาลัยขอใช้เงินคงคลัง
ตามข้อ 56 (1) สมทบงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณที่ได้รับจากหน่วยราชการหรือเอกชนในการก่อสร้าง



๒๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

อาคาร อาคารประกอบหรือสิ่งก่อสร้างหรือจัดซื้อที่ดิน หรือสมทบเพ่ือการดําเนินการอ่ืนใดตามที่สํานัก
งบประมาณกําหนด (2) สมทบงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้ว และ (4) ก่อสร้าง
อาคาร อาคารประกอบหรือสิ่งก่อสร้าง และการจัดทําแบบรูปรายการ ซึ่งไม่ได้ขออนุมัติใช้เงินคงคลังในกรณี
จําเป็นและฉุกเฉินที่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยอันหลีกเลี่ยงมิได้แต่อย่างใด ทั้งหมดน้ี
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเป็นไปตามแผนการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้ 
เรียบร้อยแล้ว  
   3) งบประมาณที่จัดสรรให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมากเกินไปหรือไม่ กรณีน้ีได้ตอบข้อสงสัย
ในการประชุม ก.ง.ส. เรียบร้อยแล้ว ว่ามีความจําเป็นอย่างไร และมหาวิทยาลัยจะได้รับสิ่งใดกลับมา ขอช้ีแจง
อีกครั้งว่ามหาวิทยาลัยจะได้สิ่งตอบแทนกลับมาในรูปของเงินจากแหล่งทุนภายนอก คาดการณ์ว่าภายใน
ระยะเวลา 5 ปี จะได้รับเงินจากแหล่งทุนภายนอกจํานวนไม่ตํ่ากว่า 30-50 ล้านบาท ขณะนี้มหาวิทยาลัย
กําลังสร้าง Brand ให้กับตนเองเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นให้เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว การจัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมหาวิทยาลัยพยายามสร้าง
เครือข่ายกับสํานักงบประมาณให้เข้าใจเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเสียก่อนที่จะจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ไปให้ ซึ่งจากข้อมูลที่นําเสนอนี้จะเห็นว่าตลอดระยะเวลา 15 ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2547 – 2561 มหาวิทยาลัยเสนอของบประมาณแผ่นดินไปที่เป็นงบลงทุนไปที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
จํานวนทั้งหมด 360.90 ล้านบาท มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 49.80 ล้านบาท และมีเงินทุน 
จากแหล่งอ่ืนที่มหาวิทยาลัยขอมาเป็นงบลงทุนอีกจํานวนหน่ึง แต่เมื่อเทียบสัดส่วนแล้วเป็นงบประมาณ 
เงินรายได้เพียงร้อยละ 11.48 เฉลี่ยปีละ 3 ล้านบาท สิ่งที่มหาวิทยาลัยอาจจะได้รับผลกระทบคือ จํานวน
นักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเองในรูปแบบของการแสวงหาแหล่งทุนที่เป็นเงินวิจัย เงินบริการวิชาการ 
จากส่วนราชการต่าง ๆ ที่จะนํามาให้การสนับสนุนเพ่ือให้คณาจารย์จัดทําผลงานวิชาการและปฏิบัติภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัยได้ ดังน้ัน ด้วยเหตุดังกล่าวการก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
จึงมีความจําเป็นเพราะเป็นการสนับสนุนการสร้างภาพลักษณะของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในชุมชน 
และท้องถิ่น และยังเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาทั้งสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นต้น 
   4) แนวโน้มในอีก 10 – 15 ปีต่อจากน้ี มหาวิทยาลัยมีความมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่
บริษัทรับเหมาก่อสร้างทิ้งงานอย่างเช่นในอดีต เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีบทเรียนในอดีตทําให้เกิดความรอบคอบและ
ระมัดระวังอย่างมากในการสร้างเง่ือนไขของผู้รับจ้าง 
   5) กรณีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 1.5 และ 1.7 ไม่เก่ียวกับประเด็นการขออนุมัติใช้
เงินคงคลังในคร้ังน้ี เป็นเรื่องของศาลที่จะตัดสินมาว่าอย่างไร และถ้าหากมีผลผูกพันก็จะผูกพันเฉพาะกรณีของ
ผู้ฟ้องคดีเท่าน้ัน ไม่เก่ียวกับบุคคลอ่ืน ในทางตรงกันข้ามประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ควรจะช่วย
ขับเคลื่อนเรื่องน้ีกับรัฐบาลหรือรัฐมนตรีว่าควรจัดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรมาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ให้เหมือนกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ควรร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้รัฐบาลจัดงบประมาณเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ไม่ใช่ผลักดันให้จ่าย 
เต็ม 1.5/1.7 ซึ่งไม่เป็นไปตามมติ ค.ร.ม. แต่อย่างใด 

๑๑. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 
1) โครงการที่บรรจุในเล่มประชุมสภามหาวิทยาลัยยังไม่มีเป้าหมายของผลผลิต แต่อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย  
ได้บรรยายไว้อย่างชัดเจน ดังน้ัน ควรนําเอกสารดังกล่าวแนบท้ายรายงานการประชุมเพ่ือใช้ประกอบจะมีความ
ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 2) การพิจารณาโครงการน้ีถือเป็นประวัติศาสตร์ของการเปล่ียนแปลงในอนาคต หากอาจารย์



๒๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

นิมิต วุฒิอินทร์ ไม่อนุมัติควรระบุเหตุผลให้ชัดเจน และควรระบุข้อสังเกตของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช 
ฟ้าขาว ไว้ในรายงานการประชุมด้วย  
 
 ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติใช้เงินคงคลัง : โครงการก่อสร้าง
อาคารหอพักนักศึกษา อาคารสนามกีฬากลาง และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน เพื่อขับเคลื่อนการผลิตครู การพัฒนาท้องถ่ิน 
และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามลําดับ ดังนี้  
 

 ๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการลงมติโดยเปิดเผยด้วยการให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ทั้งน้ี ต้องได้
คะแนนเสียงความเห็นชอบเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ซึ่งมีกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน 21 คน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจําไม่อยู่ในห้องประชุม ดังน้ัน จึงมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ร่วมลงมติ จํานวน ๒๐ คน 
โดยอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แสดงความจํานงไม่เห็นชอบ 

 ๒. ผลการลงมติ เป็นดังน้ี  
  (๑) เห็นชอบให้ใช้เงินคงคลัง  ๑๘  คะแนน  
  (๒) ไม่เห็นชอบให้ใช้เงินคงคลัง 1  คะแนน  
  (๓) งดออกเสียง ๑ คะแนน  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติใช้เงินคงคลังจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย : โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 
อาคารสนามกีฬากลางและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน เพ่ือขับเคลื่อนการผลิตครู การพัฒนาท้องถิ่น และการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 1,228,600,000 บาท รายละเอียดตามโครงการ 
ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 
 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 

 
  ๔.๖.๑ การกาํหนดสาขาวิชาของคณาจารย์ผูท้ีด่าํรงตําแหน่งทางวิชาการ 

และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้วของคณาจารย์ 
ผูท้ีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาอนุมัติสาขาวิชาสําหรับการเสนอ 
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ของคณาจารย์ 
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 106 ราย ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติสาขาวิชาเคมี  
ซึ่งแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 
  



๒๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ดังน้ัน กองบริหารงานบุคคลจึงขอนําเสนอการกําหนดสาขาวิชาของคณาจารย์ผู้ที่ดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้วของคณาจารย์ผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบในลําดับต่อไป รายละเอียด 
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑ 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอให้
ตรวจสอบรายช่ือสาขาวิชาที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ตามบัญชีรายช่ือ) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์เกสร 
กําปนาท อีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากเท่าที่ทราบรายชื่อสาขาวิชาที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ตามบัญชีรายช่ือ) คือ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. อนุมัติสาขาวิชาที่กําหนดตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๕๑ ราย 

2. อนุมัติสาขาวิชาที่กําหนดตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน ๘ ราย 

3. อนุมัติสาขาวิชาที่กําหนดตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 46 ราย 

4. อนุมัติสาขาวิชาที่กําหนดตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย 

5. เห็นชอบการกําหนดสาขาวิชาเคมี ซึ่งแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
กําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 จากน้ัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เน่ืองจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะนําไปใช้ 
ให้ทันการปฏิบัติ จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบางส่วนบางเรื่องในระหว่างการประชุม 
ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 4.2.1 ระเบียบวาระที่ 4.2.7 และระเบียบวาระที่ 4.6.1 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒)  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑6/๒๕๖๑ วันที่ 3 ตุลาคม ๒๕๖๑ เฉพาะ
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 ระเบียบวาระที่ 4.2.7 และระเบียบวาระที่ 4.6.1 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒) 
 
  ๔.๖.๒ ทบทวนการแต่งตั้งอธกิารบดี และผู้รกัษาราชการแทนอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 



๒๗ 
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  ๔.๖.๓ การพจิารณาการกาํหนดระดบัตาํแหน่งและการแต่งตั้ง 
พนกังานมหาวิทยาลัยใหด้ํารงตาํแหนง่สูงขึ้น ตําแหนง่ประเภททัว่ไป  
ระดบัชาํนาญงาน จํานวน 1 ตาํแหน่ง (วาระลบั) 

 
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุมน้ี 

 
  ๔.๖.๔ การขออนุมัตกิําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ 

จํานวน 1 ราย (วาระลบั) 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

  ๔.๖.๕ การทบทวนผลการพจิารณาผลงานวิชาการ จํานวน 1 ราย (วาระลบั) 
 

มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุมน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

 - ไม่มี - 
 

จากน้ันที่ประชุมจึงดําเนินการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และระเบียบวาระที่ ๖ ตามลําดับต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 
 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

 
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอ่ไป 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ  
ครั้งที่ ๑7/๒๕๖๑ วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑7/๒๕๖๑ วันที่ 7 พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 



๒๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  
 
 มนสิชา รตันกจิ นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


